

รายงานการประชุมคณะกรรมการสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา

ครั้งที่ 6/2555

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2555

ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2M

ผู้เข้าประชุม

อาจารย์สายัน พุทธลา, อาจารย์สุรศักดิ์ เครือหงษ์, อาจารย์พรธิภา ไกรเทพ, นางสาวอัญชลี โพธิารมย์, นางสาวนัทธี เพ็องฟู, นายอดิศร เนียมแก้ว, นายวิเชียร ทวีลา, นายขวัญชัย ช้างเกิด, ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ เสกนาโชค, นายกรภัทร์ กอกจันทิก
ไม่มาประชุม/ติดราชการ

ผศ.ดร.จันทรวีภา ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์ธีรวัลย์ ปานกลาง, นางสาวชื่นชีวิน พลายนบัว, นายสุนทร ปาละพันธ์
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 การเตรียมคำกราบบังคมทูลในงานรับพระราชทานปริญญาบัตร

ประธานฯ แจ้งเรื่อง การเตรียมคำกราบบังคมทูลเนื่องในงานรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยในวันที่ 13 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา ประธานฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินการรับพระราชทานปริญญาบัตรได้ เข้าไปดูสถานที่ และเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ โดยเฉพาะคำกราบบังคมทูลฯ ซึ่งได้มอบหมายให้นายกรภัทร์ มอบให้ อาจารย์ศิรัชย์ ร่างฯ เพื่อใช้ในงานดังกล่าว

1.2 การประชุมรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษา

ประธานฯ แจ้งเรื่อง การนัดประชุมรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษา และรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 เวลา 12.00 น. เกี่ยวกับการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2555 เพื่อส่งมอบ อุปกรณ์ในการฝึกซ้อมและหารือเกี่ยวกับมาตรการและปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงการฝึกซ้อมด้วย โดยมอบหมายให้นางสาว นัทธีดูแลเรื่องอาหารกลางวันและนายอดิศรจัดเตรียมปกปริญญาบัตรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อม

1.3 การจัดเตรียมฝั่งโต๊ะเงินและการเตรียมงานราตรีบัณฑิต

ประธานฯ แจ้งเรื่อง การจัดเตรียมฝั่งโต๊ะเงินในงานราตรีบัณฑิต โดยนายขวัญชัยได้จัดเตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะขยายเป็นขนาดใหญ่เพื่อให้ดูได้ง่าย และใช้ติดประชาสัมพันธ์ 2 ถึง 3 จุด และให้หน้าอาจารย์ธีรวัลย์เพื่อประสานงาน เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสำหรับชำระให้กับร้านอาหารและดนตรีด้วย ในส่วนของพิธีกรมอบหมายให้นางสาวนัทธีประสานงานกับ อาจารย์สุรศักดิ์และอาจารย์ธีรวัลย์, การแสดง กำหนดการต่าง ๆ บนเวที มอบหมายให้นายวิเชียรเป็นผู้รับผิดชอบ, การจองโต๊ะงาน ราตรีบัณฑิตมอบหมายให้นายกรภัทร์และนางสาวชื่นชีวินเป็นผู้ดูแล, ของที่ระลึก มอบหมายให้นางสาวนัทธีเป็นผู้ดูแล

1.4 การฝึกซ้อมต้นแบบ

ประธานฯ แจ้งเรื่อง การฝึกซ้อมต้นแบบครั้งที่ 2 จะซ้อมในวันที่ 16 สิงหาคม 2555 เวลา 16.00 น. และหลังจาก การฝึกซ้อมจะให้ตั้งนิสิตกลุ่มดังกล่าวไปช่วยจัดเตรียมสถานที่ในการฝึกซ้อมตามจุดซ้อมที่สังกัดด้วย

1.5 การคัดเลือกบัณฑิตถวายพวงมาลัยและบัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณ

ประธานฯ แจ้งเรื่อง การมอบหมายให้นางสาวชื่นชีวินและนายอดิศรเป็นผู้ดูแลเรื่องการประสานงานจุดซ้อมในการคัดเลือกบัณฑิตถวายพวงมาลัยและบัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณ ซึ่งจะทำการคัดเลือกในวันที่ 17 สิงหาคม 2555 เวลา 16.30 น.

1.6 การประสานงานเกี่ยวกับรายชื่อบัณฑิต

ประธานฯ แจ้งเรื่อง การมอบหมายให้นางสาวนัทธีประสานงานกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เกี่ยวกับรายชื่อบัณฑิตที่ตัดยอดเรียบร้อยแล้วและจะมอบให้กับคณะเพื่อติดประกาศแจ้งลำดับที่ให้บัณฑิตทราบ

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2555

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ไม่มี

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การงดสูบบุหรี่

อาจารย์สุรศักดิ์ แจ้งเรื่อง การเสนอให้มีการทำป้ายประชาสัมพันธ์ใหญ่ ๆ เกี่ยวกับการงดสูบบุหรี่เพื่อให้มองเห็นได้ง่าย

5.2 การส่งสื่อและการขอสื่อสำหรับนิสิต

อาจารย์สุรศักดิ์ แจ้งเรื่อง การกำหนดส่งสื่อ โดยร้านจะมาส่งสื่อ รอบที่ 2 ในวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2555 นี้ และในการนี้ได้ขอสื่อในที่ประชุม จำนวน 11 ตัว เพื่อให้กับนิสิตศูนย์เวชศึกษาป้องกัน ที่มาช่วยเหลือในงานราตรีบัณฑิต

5.3 การเดินทางไปประชุมเครือข่ายโรคเอดส์

อาจารย์พรธิภา แจ้งเรื่อง ในวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2555 กองโรคเอดส์ได้ส่งหนังสือเชิญประชุม เพื่อนำเสนองานที่ได้ดำเนินการผ่านมาแล้วในปีที่ผ่านมา ซึ่งจะเดินทางไปเข้าร่วมประชุมในวันที่ 27 สิงหาคม 2555 โดยอาจารย์บวณนายขวัญชัย ให้ขับรถให้ในวันดังกล่าว

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 10.00 น.

ประชุมครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

นางสาวนัทธี เฟื่องฟู ผู้บันทึกการประชุม
อาจารย์สายัณห์ พุททลา ผู้ตรวจบันทึกการประชุม